



ปีที่ 64 ฉบับที่ 22028 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 หน้า 16

✓ ■ **อุตรดิตถ์หนุน2สหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ**

บ่อนตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งเสริม 2 สหกรณ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพบ่อนตลาดหวังสนับสนุนสมาชิก และเกษตรกร ใช้เมล็ดพันธุ์ดีปลูกข้าว ขณะที่ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ระบุกระบวนการผลิตมีการดูแลบำรุงรักษาตลอดการผลิตและเก็บเกี่ยว

อุตรดิตถ์: นางสาววาสนา สุกระศรี สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ส่งเสริมการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ในระบบสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และได้สนับสนุนด้านการตลาดโดยสร้างเครือข่ายระหว่าง **สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และสหกรณ์อื่นๆ** เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ ทั้งในด้านการผลิตและการตลาดทำให้สามารถใช้เครือข่ายสหกรณ์ในการกระจายผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ได้ ซึ่งมีสหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด และสหกรณ์

นิคมพืชพัฒนา จำกัด ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 สหกรณ์ทั้งสองแห่งได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตการเกษตรของสถาบันเกษตรกร (ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมบูรณาการกับกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้สหกรณ์ได้ขยายปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้เพียงพอกับความต้องการ และส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นแหล่งกลางในการรับเทคโนโลยีและความช่วยเหลือในการผลิตและสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

นางสาววาสนา กล่าวว่ โครงการนี้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์คือเกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและสหกรณ์ได้จำหน่าย

ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป ทั้งในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ชัยนาท และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์ ในปี 2556 สหกรณ์ทั้งสองแห่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ทั้งสิ้น 2,019,483 ตัน ได้แก่ พันธุ์ กข 41 พันธุ์พิษณุโลก 2 พันธุ์ กข 47 พันธุ์สุพรรณบุรี 90 นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนค่าการตลาดเมล็ดพันธุ์ให้สหกรณ์ในอัตราไร่ละ 2 บาท ด้าน นายรังสรรค์ ตีนรงค์ ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด กล่าวว่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ เริ่มจากคัดเลือกสมาชิกเข้าโครงการ ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีความตั้งใจในการดูแลบำรุงรักษาตลอดการผลิตและเก็บเกี่ยวเนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นงานที่ละเอียดอ่อน และสหกรณ์จะจัดหาเมล็ดพันธุ์ขยายให้สมาชิก โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตร

ผ่านทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย การตรวจแปลง/ตัดพันธุ์ปน และแนะนำการเก็บเกี่ยวให้ใช้เครื่องจักรเดียวกันเพื่อป้องกันพันธุ์ปน นายรังสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ จะสวมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพก่อนจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ซึ่งมีอุปกรณ์และบุคลากรพร้อมในการตรวจสอบ จึงมั่นใจในคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ก่อนออกจำหน่ายสู่เกษตรกร โดยสหกรณ์ จะซื้อเมล็ดพันธุ์จากสมาชิกในราคาสูงกว่าตลาด อย่างไรก็ตาม สหกรณ์และสมาชิกได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างมากถ้าสมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจะสามารถนำไปขยายผลสู่สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไปที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี เพื่อนำไปปลูกได้ผลผลิตที่ดีและได้ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและการส่งออกต่อไป